


Những Khó Khăn Hiện Nay Trong Việc Sống Lời Khấn Khó Nghèo Của Các Sinh Viên Tu Sĩ Tại Học Viện Thánh Anphongsô

The Current Challenges in Living the Vow of Poverty by Student Monks at St. Alphongsus Theologate

Gioan Maria Bùi Kim Cường^{1*}, Micae Nguyễn Du Đông¹, Giuse Nguyễn Văn Ngọc¹,
Antôn Nguyễn Văn Hải¹, Giuse Nguyễn Hùng Vĩ¹

¹ Học Viện Thánh Anphongsô, Vietnam

* Email của tác giả liên hệ: Jnmrkimcuoncssrg@gmail.com

 <https://doi.org/10.54855/csl.23333>

Copyright (c) 2023 Bùi, K. C., Nguyễn, D. Đông, Nguyễn, V. N., Nguyễn, V. H., & Nguyễn, H. V

Received: 25/07/2023

Revision: 22/08/2023

Accepted: 25/08/2023

Online: 31/10/2023

TÓM LƯỢC

Mục đích của bài viết này là người tu sĩ cần có thái độ từ bỏ ý riêng mình, tránh ảnh hưởng từ gia đình và "hãy sống lại tinh thần đức khó nghèo, phải tránh mọi cái bên ngoài biểu lộ xa hoa cầu kỳ, nếp sống phải sao cho thanh đạm bình thường." [1] Hãy quay lại với Thầy Giêsu và bước theo Người, từ bỏ ý riêng như chính Đức Giêsu đã tự do chọn sống khó nghèo để làm theo ý của Chúa Cha. Người trở nên nghèo khó để sống cho Nước Trời. Vì thế, việc từ bỏ các an toàn vật chất, từ bỏ ý riêng chỉ có ý nghĩa nếu nó đến từ việc khám phá nước trời trong tương quan với Thiên Chúa. Việc liên đới với người nghèo có thể sẽ trở thành một con đường hữu hiệu nhất để phục hồi đức khó nghèo.

Từ khóa: đức khó nghèo, từ bỏ, ý riêng.

ABSTRACT

The purpose of this study is that a monk needs to have an attitude of giving up his own will, avoiding the influence of his family and "reliving the spirit of poverty, must avoid everything outside that shows luxury and sophistication, and lead a normal life of frugality." Turn to Jesus and follow him, giving up your own will as Jesus himself freely chose to live in poverty to do the will of the Father. He became poor to live for the Kingdom of God. Therefore, the renunciation of material security, the renunciation of one's own will only makes sense if it comes from discovering the kingdom of heaven in relation to God. Solidarity with the poor can become the most effective way to restore poverty.

Keywords: the spirit of poverty, giving up, will.

Giới thiệu

Lời khấn khó nghèo trong đời thánh hiến là một điều thú vị, bởi trong tiến trình toàn cầu hóa và chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, kinh – tài là một xu hướng mà tất cả mọi người đều muốn sở hữu nhiều và thật nhiều. Nó làm cho con người rơi vào tình trạng cá nhân hóa bằng những vật

dụng công nghệ, một đời sống xa hoa. Con người dần rơi vào ảo tưởng tiền bạc mà làm những điều sai trái để có được nó. Trước thực trạng đó, người tu sĩ được mời gọi sống đơn sơ, giản dị qua lời khẩn khó nghèo. *“Tự nguyện sống khó nghèo để theo Chúa Kitô là dấu chứng cho việc theo Chúa Kitô rất được trọng vọng, nhất là ngày nay. Vì thế, các tu sĩ hãy miệt mài trau dồi và nếu cần, hãy biểu lộ sự khó nghèo ấy bằng những hình thức mới. Nhờ nhân đức này, họ được san sẻ sự nghèo khó của Chúa Kitô. Đáng tuy giàu có, đã trở nên thiếu thốn vì chúng ta để chúng ta được giàu sang nhờ sự cùng cực của Người (x. Cor 8,9; Mt 8,20).”*¹

Lời khẩn khó nghèo không được hiểu cách thông thường là không sử dụng kinh – tài nhưng là khó nghèo tất cả từ tâm hồn đến sử dụng vật chất. Chính chất nghèo này làm nên giá trị người tu sĩ trên con đường dẫn thân theo Thầy Chí Thánh, Đấng đã sống một cuộc đời thật khó nghèo. Người đã nghèo khi từ bỏ vinh quang, danh dự và vương quyền để hóa kiếp phàm trần; Người nghèo khi thụ thai nơi một trinh nữ nghèo, sinh ra trong máng cỏ hang lữa; Người nghèo khi sống và rao giảng bằng sự trợ giúp của người khác; Người nghèo khi bị sỉ nhục, đánh đập mà không ai bênh vực; Người nghèo thực sự khi không mảnh vải che thân trên thập tự; Người lại còn nghèo khi không có nổi một ngôi mộ riêng cho mình. Tất cả cái nghèo của Chúa Giêsu là nghèo vì tình yêu, nghèo vì bác ái và hy sinh. Chúa Giêsu đã mời gọi người tu sĩ sống nghèo triệt để Mỗi phúc thứ nhất trong tám mối phúc: *Phúc thay cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ* (Mt 5,3). Trên cuộc lữ hành trần thế, người tu sĩ đóng vai trò là họa ảnh của một Giêsu mới với bản chất khó nghèo như Thầy Giêsu. Vậy người sống đời thánh hiến có dám từ bỏ mọi sự để sống nghèo để chiêm lấy nước trời: *Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy về bán hết những gì anh có mà chia cho người nghèo* (Mt 19,21). Bài nghiên cứu dưới đây với mục đích thấy được tình trạng sống lời khẩn, cũng như tìm ra những khó khăn khi sống lời khẩn Khó nghèo đối với các sinh viên Tu sĩ đang theo học tại Học viện Thánh Anphongsô, Dòng Chúa Cứu Thế. Các thầy đã thực hành sống đức khó nghèo như thế nào, và lời khẩn khó nghèo có làm các thầy cảm thấy hạnh phúc hay khó khăn trong đời tu?,... Bài viết sử dụng phương pháp khảo sát bằng việc phát phiếu khảo sát cho đại diện quý thầy trong từng lớp từ lớp Triết I – Thần IV trong Học viện, từ đó, nhóm tổ chức đánh giá, nhận xét và liệt kê ra những gây khó khăn cho quý thầy sinh viên .

Lời khẩn Khó Nghèo trong đời sống Thánh hiến

Người tu sĩ với lời khẩn Khó nghèo

Người tu sĩ Công Giáo hay còn gọi là người sống đời thánh hiến là những người bước theo sát Đức Kitô và tuyên giữ ba lời khuyên Tin Mừng là khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Với lời khẩn khó nghèo, người ta thường nghĩ ngay đến sự thông dong của người tu sĩ khi không để mình vướng vẩn và không ngừng cảnh giác chính mình về việc thu tích của cải, vật chất. Sống lời khẩn khó nghèo người tu sĩ không chỉ nói lên một tình yêu Thiên Chúa đổ tràn trên họ và trên nhân loại mà họ kinh nghiệm được hay để dễ dàng thuộc trọn về Chúa mà còn là hướng tới tha nhân, mở ra trao ban cho và liên đới hiệp thông với người khác.² Mặt khác, lời khẩn khó nghèo cũng là cách để người tu sĩ minh nhiên chân nhận mình là thọ tạo và trọn vẹn

¹ x. Đức Giáo hoàng Jonh Paul II, *Sắc lệnh về canh tân thích nghi dòng tu* (Rôma, 1965), số 13.

² Felix Podimattam, *Khó nghèo đời sống Thánh hiến*, Nguyễn Ngọc Kính chuyển ngữ, (Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2020), 58.

quy phục Thiên Chúa; là cách để trong sự tín thác vào Chúa họ trở nên trống rỗng, bỏ ngỏ cuộc đời mình cho ý Chúa được lớn lên. Nhưng lời khẩn khó nghèo đó không phải là thực thi lối sống nghèo cách bản cứng khốn khổ, bởi bản chất của nghèo cùng khổ là sự dũ, làm mất đi phẩm giá của con người. Cái nghèo đó Chúa Giêsu lên án, loại trừ (x. 2Cr 8,9). Tuy nhiên, có một bộ phận không nhỏ nhân loại thời nay thường có xu hướng đề cao giá trị vật chất và dễ rơi vào tình trạng coi của cải như mang một giá trị tuyệt đối, là đảm bảo vững chắc để từ đó dễ dàng đặt trọn niềm tin vào chúng. Thậm chí, không ít lần người ta nhìn nhận, đánh giá nhau qua những gì người khác sở hữu. Còn trong đời sống thánh hiến, không ít lần người ta nhắc đến sự tục hóa đang len lỏi vào trong đời tu, khiến không ít người tu sĩ thấy nặng nề khi thực thi ba lời khẩn. Giữa một xã hội như thế, liệu người tu sĩ, cách riêng là những sinh viên tu sĩ đang theo học tại học viện thánh Anphongsô có thực hành được lời khẩn khó nghèo trong sự thông dong, tín thác vào Chúa? Có hạnh phúc với lời khẩn khó nghèo? hay, những *tu sĩ trẻ* này sẽ gặp những khó khăn gì trong việc sống lời khẩn khó nghèo.

Câu hỏi nghiên cứu

Hai câu hỏi trọng tâm của bài nghiên cứu này là phần thiết yếu của đề tài nghiên cứu này được trình bày như sau:

1. *Tình trạng sống lời khẩn Khó nghèo của các sinh viên tu sĩ tại Học Viện Thánh Anphongsô như thế nào?*
2. *Đâu là những yếu tố gây khó khăn lớn nhất đối với các sinh viên tu sĩ trong việc sống lời khẩn Khó nghèo?*

Phương pháp nghiên cứu

Ngữ cảnh và mẫu nghiên cứu.

Bài nghiên cứu này được thực hiện vào học kỳ I năm 2022- 2023 tại Học Viện Thần Học Thánh Anphongsô- Dòng Chúa Cứu Thế. Số mẫu nghiên cứu cho bài nghiên cứu này là các sinh viên nam tu sĩ đang theo học tại Học Viện rải đều từ lớp Triết I cho đến lớp Thần IV. Trong học kỳ này có 6 lớp đang được tổ chức tại Học Viện với khoảng 200 sinh viên. Các sinh viên đang theo học đều là những tu sĩ hoặc những sinh viên đang có ý muốn trở thành một tu sĩ Dòng trong số 21 Hội Dòng đang gửi sinh viên của mình theo học. Vì là tu sĩ nên hầu hết các sinh viên đã và sẽ khẩn Dòng để tuân giữ và sống các lời khuyên Tin Mừng, trong đó: lời khẩn Khó nghèo là một điển hình.³ Do vậy, kinh nghiệm sống lời khẩn Khó nghèo cũng dao động giữa các sinh viên là từ 1-6 năm. Để cho ra kết quả khả quan và chính xác nhất có thể, số lượng sinh viên được chọn trong mỗi lớp là ngang nhau và rải đều cho các sinh viên của các Hội Dòng đang theo học. Tổng số sinh viên được chọn để tham gia nghiên cứu là 42 SV. Như vậy, mỗi lớp sẽ có 7 SV tham gia khảo sát. Mặc dù, tất cả các tu sĩ sống lời khẩn khó nghèo dựa trên nền tảng được khởi đi từ nền tảng của Thánh Kinh và chính lối sống của Chúa Giêsu.⁴ Tuy nhiên, vì sự đa dạng về linh đạo của các Hội Dòng hiện diện trong Hội Thánh nên cách thực hành lời khẩn khó nghèo của các tu sĩ cũng có phần khác nhau khi thể hiện ra bên ngoài.⁵ Vì thế, để thấy

³ *Hiến chế Lumen Gentium*, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuyển ngữ, # 43.

⁴ Felix Podimattam, OFM, *Canh tân đời sống Thánh hiến*, Nguyễn Ngọc Kính, OFM chuyển ngữ (Tp.HCM: NXB. Phương Đông, 2014), 26-27.

⁵ *Ibid.*, 30-31.

được bức tranh tổng thể về lối sống khó nghèo của Giáo Hội, ta cần lướt qua cách thực hành lời khẩn khó nghèo trong tất cả các Hội Dòng. Như vậy, đây là loại nghiên cứu Hành động nên các sinh viên được chọn mang tính có mục đích. Do đó, cách phân phối phiếu khảo sát cũng phải rõ ràng và cẩn thận. Cụ thể, nhóm nghiên cứu sẽ làm việc với trưởng các lớp. Sau đó, lớp trưởng mỗi lớp sẽ chịu trách nhiệm phân phối phiếu khảo sát sao cho tất cả các sinh viên trong lớp thuộc mỗi Hội Dòng đều có thể tham gia; và tùy theo số lượng nhiều hay ít sinh viên của mỗi Dòng mà những sinh viên thuộc Dòng đó nhận được nhiều hoặc ít phiếu khảo sát hơn.

Thiết kế nghiên cứu

Như đã nói trong phần *Tóm tắt*, mục đích của bài nghiên cứu này là để thấy được thực trạng cũng như những khó khăn trong việc thực hành lời khẩn khó nghèo trong một xã hội có tính duy hưởng thụ như hôm nay⁶ của các sinh viên theo học tại Học viện; cũng như, nhận ra được những nguyên nhân gây trở ngại lớn nhất trong việc thực hành lối sống khó nghèo. Vì mỗi tu sĩ là người đi theo Chúa Kitô và diễn tả nơi mình chính khuôn mặt của Ngài để họ là những hình ảnh sống động của Chúa trong thế giới hôm nay; như Hiến chế *Gaudium et Spes* đã miêu tả: "Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô và không có gì thực sự là của con người mà không gieo âm hưởng trong lòng họ."⁷

Khi đã thấy được thực trạng ngang qua kết quả khảo sát, mỗi sinh viên sẽ tìm những phương thế khác nhau để giúp mình thực hành đức khó nghèo tốt hơn nữa. Do vậy, các câu hỏi thuộc bảng khảo sát sẽ gồm có các câu hỏi mà nguyên nhân xuất phát từ chính bản thân,⁸ cũng như những câu hỏi xuất phát từ sự ảnh hưởng của môi trường sống.⁹ Nhóm nghiên cứu đề tài này sử dụng phương pháp định lượng để phân tích dữ liệu thu thập được từ bảng khảo sát. Tất cả các câu hỏi này được tính theo lượng phần trăm. Như thế, việc sử dụng phương pháp này sẽ cho ra kết quả chính xác nhất về các yếu tố gây ảnh hưởng lên các đối tượng nghiên cứu.

Câu hỏi khảo sát

Theo Wilkinson và Birmingham (2003), bản câu hỏi khảo sát được sử dụng để thu thập một lượng thông tin lớn từ mẫu khảo sát và có thể được phân tích dễ dàng và nhanh khi đã thu thập được dữ liệu.¹⁰ Bản câu hỏi khảo sát trong bài nghiên cứu này gồm 20 câu hỏi và phân đều trong bốn nhóm chủ đề chính: bản thân, nhà Dòng, gia đình và xã hội để làm rõ những khía cạnh của đức Khó nghèo trong đời sống tu trì. Những câu hỏi này đã được Giáo sư hướng dẫn đọc và sửa đổi để nên hoàn chỉnh hơn. Cụ thể, những câu hỏi từ 1-5 sẽ nói về những khía cạnh của bản thân về việc sống đức Khó nghèo. Những câu hỏi từ 6-10 sẽ bàn về cách lối thực hành lời khẩn Khó nghèo của nhà dòng. Những câu hỏi từ 11-15, sẽ đề cập đến những ảnh hưởng của gia đình lên đối tượng được nghiên cứu. Những câu hỏi còn lại sẽ bàn về những khó khăn

⁶ Samuel H.Canilang, CMF, *Thần học về lời khẩn tu trì*, Lm. Giuse Nguyễn Văn Chử, O.P chuyên ngữ (2021), 157.

⁷ *Hiến Chế Gaudium et Spes*, Phân khoa Thần học Học viện Giáo Hoàng Thánh Piô X chuyên ngữ (Đà Lạt, 1972), # 1.

⁸ Samuel H.Canilang, CMF, *Thần học về lời khẩn tu trì*, 233-234.

⁹ *Ibid.*, 231-232.

¹⁰ Pham Vu Phi Ho, "Các hoạt động dạy và học môn viết tại KNN ĐHM Tp.HCM," *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM* 3(31) (2013): 100.

của xã hội hiện nay ảnh hưởng đến việc sống lời khấn Khó nghèo.

Bảng câu hỏi khảo sát:

Câu hỏi	Trả lời		
	Có	Không	
1. Bạn có bị thu hút bởi những sản phẩm công nghệ hiện đại, đắt tiền như: điện thoại Iphone, Ipad, Macbook,... hay không?	Có	Không	
2. Bạn có cảm thấy khó chịu khi bị cảm sử dụng smartphone hay không?	Có	Không	
3. Theo bạn nghĩ, khó nghèo là sống một đời sống nghèo khổ về mặt vật chất hay tinh thần?	Vật chất	Tinh Thần	Cả hai
4. Bạn có thích việc sở hữu nhiều tiền không?	Có	Không	
5. Bản thân bạn cảm thấy mình có đủ khả năng thực hành lời khấn khó nghèo hay không?	Có	Không	
6. Bạn có hài lòng với số tiền mà Nhà Dòng chu cấp cho bạn mỗi tháng?	Có	Không	
7. Sống đức khó nghèo có làm cho bạn bị giới hạn trong công việc mục vụ?	Có	Không	
8. Nhà Dòng/cộng đoàn có đáp ứng đủ nhu cầu trong đời sống hằng ngày của bạn?	Có	Không	
9. Bạn có cảm thấy mình cần phải làm gương cho người khác trong việc sống khó nghèo không?	Có	Không	
10. Bạn có hài lòng với những bữa cơm hằng ngày của cộng đoàn?	Có	Không	
11. Bạn cảm thấy có nhu cầu cần tìm kiếm ân nhân bên ngoài Nhà Dòng để giúp đỡ về mặt vật chất hay không?	Có	Không	
12. Người thân có khuyến khích bạn sử dụng những sản phẩm đắt tiền và có chu cấp cho bạn hằng tháng không?	Có	Không	
13. Điều kiện sống khi còn ở gia đình có ảnh hưởng lên việc bạn thực hành sống đức khó nghèo không?	Có	Không	
14. Bạn có thường xuyên sống tiết kiệm để giúp đỡ người nghèo không?	Có	Không	
15. Sống khó nghèo có làm cho bạn cảm thấy không có tự do trong mối quan hệ với người khác không?	Có	Không	
16. Bạn có cảm thấy khó khăn khi phải từ bỏ ý riêng?	Có	Không	
17. Khi bạn sử dụng các cơ sở vật chất, bạn có sử dụng nó trong tinh thần liên đới với người nghèo không?	Có	Không	
Bạn có bị ảnh hưởng bởi những người khác trong cộng đoàn về đời sống khó nghèo hay không?	Có	Không	
19. Khi sống khó nghèo, bạn có cảm thấy thoải mái không?	Có	Không	
20. Theo bạn, yếu tố nào ảnh hưởng đến đời sống khó nghèo nhiều nhất?	A. Gia đình	B. Xã hội	
	C. Nhà Dòng	D. Ý kiến khác	

Tiến trình nghiên cứu

Sau khi Gv hướng dẫn duyệt các câu hỏi đã được in ra và gửi đến các lớp trưởng của các lớp và hướng dẫn các lớp trưởng phân bổ bảng khảo sát sao cho phù hợp với yêu cầu của bài nghiên cứu này. Tổng số phiếu khảo sát được phát ra là 42 phiếu và được chia đều cho 6 lớp. Sau một tuần, các bảng câu hỏi khảo sát. Đã được lớp trưởng các lớp thu hồi lại và gửi lại cho trưởng nhóm nghiên cứu với tổng số phiếu khảo sát là 42 phiếu. Như vậy, tỉ lệ các sinh viên tham gia nghiên cứu là 100%. Sau khi đã thu thập các phiếu khảo sát, nhóm bắt đầu phân tích những dữ liệu đã thu thập được.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Câu hỏi	Kết quả		
	Có	Không	Cả hai
1. Bạn có bị thu hút bởi những sản phẩm công nghệ hiện đại, đắt tiền như: điện thoại Iphone, Ipad, Macbook,... hay không?	55%	45%	
2. Bạn có cảm thấy khó chịu khi bị cảm sử dụng smartphone hay không?	36%	64%	
3. Theo bạn nghĩ, khó nghèo là sống một đời sống nghèo khổ về mặt vật chất hay tinh thần?	5%	0%	95%
4. Bạn có thích việc sở hữu nhiều tiền không?	38%	62%	
5. Bản thân bạn cảm thấy mình có đủ khả năng thực hành lời khuyên khó nghèo hay không?	69%	31%	
6. Bạn có hài lòng với số tiền mà Nhà Dòng chu cấp cho bạn mỗi tháng?	86%	14%	
7. Sống đức khó nghèo có làm cho bạn bị giới hạn trong công việc mục vụ?	28%	72%	
8. Nhà Dòng/cộng đoàn có đáp ứng đủ nhu cầu trong đời sống hằng ngày của bạn?	90%	10%	
9. Bạn có cảm thấy mình cần phải làm gương cho người khác trong việc sống khó nghèo không?	81%	19%	
10. Bạn có hài lòng với những bữa cơm hằng ngày của cộng đoàn?	98%	2%	
11. Bạn cảm thấy có nhu cầu cần tìm kiếm ân nhân bên ngoài Nhà Dòng để giúp đỡ về mặt vật chất hay không?	14%	86%	
12. Người thân có khuyến khích bạn sử dụng những sản phẩm đắt tiền và có chu cấp cho bạn hằng tháng không?	26%	74%	
13. Điều kiện sống khi còn ở gia đình có ảnh hưởng lên việc bạn thực hành sống đức khó nghèo không?	67%	33%	
14. Bạn có thường xuyên sống tiết kiệm để giúp đỡ người nghèo không?	79%	21%	
15. Sống khó nghèo có làm cho bạn cảm thấy không có tự do trong mối quan hệ với người khác không?	29%	71%	
16. Bạn có cảm thấy khó khăn khi phải từ bỏ ý riêng?	79%	21%	
17. Khi bạn sử dụng các cơ sở vật chất, bạn có sử dụng nó trong tinh thần liên đới với người nghèo không?	78%	22%	
18. Bạn có bị ảnh hưởng bởi những người khác trong cộng đoàn về đời sống khó nghèo hay không?	52%	48%	
19. Khi sống khó nghèo, bạn có cảm thấy thoải mái không?	71%	29%	
20. Theo bạn, yếu tố nào ảnh hưởng đến đời sống khó nghèo nhiều nhất?	Gia đình-2%	Xã hội- 55%	
	Nhà Dòng- 1%	Ý kiến khác-42%	

Kết quả và phân tích kết quả

Khi một xã hội ngày càng phát triển, con người cần có nhiều nhu cầu để thỏa mãn đam mê cho chính mình, thì sống đời khó nghèo quả là một thách đố cho con người nói chung và cho từng tu sĩ nói riêng. Bởi vì đã là con người thì không ai trong chúng ta muốn sống nghèo, nhất là trong xã hội mà người ta đang đề cao tiền bạc, hưởng thụ và cái nghèo bị coi là điều bất hạnh. Người tu sĩ cũng bị cám dỗ và bị cuốn vào vòng xoáy đó. Đây là một thách đố cho những ai sống đời thánh hiến. Vậy thì đâu là những thách đố chính gây nên khó khăn cho các tu sĩ sống đời khó nghèo?

Để tìm ra thách đố, nhóm đã thực hiện cuộc khảo sát bằng cách phát phiếu khảo sát qua

những câu hỏi cho 42 sinh viên tu sĩ tại học viện thánh Anphongsô để tìm hiểu đâu là thách đố chính, đâu là những thách đố tiềm ẩn. Sau khi khảo sát, nhóm nhận thấy thách đố lớn nhất cho các sinh viên đa phần là do phải từ bỏ ý riêng. Với câu hỏi của nhóm đưa ra là: “Bạn có cảm thấy khó khăn khi từ bỏ ý riêng?” thì có 37 sinh viên tu sĩ (chiếm 78%) cho rằng việc này là khó khăn. Con số này khá lớn và qua con số này có thể cho chúng ta thấy rằng, từ bỏ ý riêng ảnh hưởng không nhỏ đến lời khấn khó nghèo. Các tu sĩ khó để sống đức khó nghèo triệt để nếu không từ bỏ ý riêng của mình. Chính vì chỉ thích làm theo ý riêng mà các tu sĩ dễ dàng phớt lờ lời của bề trên, tự do quyết định theo ý cá nhân, tự do sống và tiêu xài tiền bạc theo sở thích của mình. Đồng thời chính vì sống theo ý riêng mà các tu sĩ khó để từ bỏ chính mình, khó để dần thân cách trọn vẹn trên con đường theo Chúa, và nhất là không xứng đáng để trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. “Ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo” (Mt 16, 24). Bởi thế, để sống nghèo khó như lời Chúa Giêsu dạy đòi hỏi người tu sĩ phải biết từ bỏ chính mình, cũng như từ bỏ ý riêng của mình.

Một thách đố lớn thứ hai nhóm nhận thấy có nhiều sinh viên tu sĩ quan tâm đó là do ảnh hưởng từ điều kiện sống của gia đình. Nhóm có đưa ra câu hỏi: “Điều kiện sống khi còn ở gia đình có ảnh hưởng lên việc bạn sống đức khó nghèo hay không?” Phần lớn các tu sĩ cho rằng là có, và số lượng các tu sĩ chọn là 34 người (chiếm 67%). Điều này cho thấy gia đình ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình hình thành nên một tu sĩ sống khó nghèo. Trong thực tế chúng ta cũng dễ nhận thấy, đời sống của gia đình quyết định một phần lớn trong việc hình thành nên xã hội. Xã hội có văn minh và lớn mạnh hay không là nhờ vào nền giáo dục từ gia đình. Trong đời tu cũng thế, yếu tố gia đình ảnh hưởng khá lớn đến đời sống tu của các tu sĩ. Một gia đình đạo hạnh và nề nếp, ắt hẳn sẽ hình thành nên một tu sĩ siêng năng đạo đức, thánh thiện hơn. Một gia đình luôn hướng con cái đi tham dự thánh lễ hằng ngày, tham gia các việc đạo đức, tham gia các đoàn thể từ nhỏ thì sau này dễ dàng hình thành nên một tu sĩ với ý chí mạnh mẽ, đầy năng động và siêng năng hơn. Và một tu sĩ sống trong một gia đình nghèo với một tu sĩ sống trong điều kiện gia đình chẳng thiếu thốn gì cũng có những điểm khác biệt nhau. Nếu một tu sĩ xuất phát từ gia đình khá giả, muốn gì được nấy thì có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để sống và giữ đời sống khó nghèo hơn những tu sĩ ở miền quê nghèo khó. Vì tu sĩ đó đã quen nếp sống thích gì được nấy, và quen với lối sống vật chất luôn luôn đầy đủ trong phòng. Bởi thế, điều kiện sống khi còn ở gia đình cũng có thể là một yếu tố ảnh hưởng lớn và là thách đố không nhỏ đối với các tu sĩ khi phải tuân giữ đời sống khó nghèo của mình.

Bên cạnh những thách đố lớn thì cũng có những thách đố cũng dễ dàng vượt qua. Chẳng hạn, việc tìm kiếm ân nhân để trợ giúp có cần thiết hay không. Số lượng các tu sĩ chọn không cần thiết là 35 người, chiếm 83%. Con số này nói lên, có hay không một ân nhân để trợ giúp riêng cho bản thân là không cần thiết. Họ vui lòng với tất cả những gì mà nhà Dòng chu cấp cho hàng tháng. Họ dễ dàng sống tự do để rồi không bị lệ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Đây là tín hiệu tốt trong đời tu.

Thêm một câu hỏi nhóm đưa ra để khảo sát là: “Bạn có hài lòng với những bữa cơm hằng ngày của cộng đoàn không?” Phần đa các sinh viên tu sĩ chọn là “có”. Con số này chiếm khoảng 98% và chỉ có khoảng 2% là không cảm thấy không được hài lòng. Điều này có thể cho chúng ta biết được rằng, bữa cơm của cộng đoàn không ảnh hưởng nhiều đến đời sống khó nghèo của các tu sĩ. Họ vẫn vui vẻ với những gì cộng đoàn cho ăn hằng ngày, dù là bữa ngon,

dù là bữa cơm với rau. Và một cách nào đó, từ bữa cơm trong cộng đoàn mà các tu sĩ tăng thêm tình huynh đệ và cùng nhau giữ đức khó nghèo cho nhau.

Bên cạnh đó có những thách đố mà số lượng tu sĩ chọn là ngang nhau. Chẳng hạn, việc sở hữu những công nghệ hiện đại đất tiền có bị thu hút hay không? Số lượng các tu sĩ chọn không là 21 và chọn có là 19 – tương ứng với tỉ lệ 52% và 48%, con số khá bằng nhau. Đây cũng là một trong những thách đố mà mỗi tu sĩ cần thận trọng trong vấn đề sử dụng những thiết bị thông minh hiện đại. Đời sống hiện đại dễ cuốn hút mỗi tu sĩ lao vào vòng xoáy của sự phát triển xã hội và dễ làm cho người tu sĩ sao lãng việc học hành, nhất là công việc cầu nguyện. Đây là thách đố có nhiều nguy cơ tiềm ẩn mà nhiều tu sĩ dễ mắc phải, bởi thế, mỗi tu sĩ phải biết khổ chế, biết hãm mình trong ước muốn sử dụng những thiết bị đất tiền.

Hay câu hỏi: “Người thân có khuyến khích bạn sử dụng những sản phẩm đất tiền và có chu cấp cho bạn hàng tháng không?” Thì số lượng tu sĩ chọn có là 26% và chọn không là 74%. Con số này nói lên rằng, gia đình luôn quan tâm đến đời sống tu trì của từng người tu sĩ. Gia đình luôn là hậu phương để mỗi người an tâm vững bước trong đời tu, nhưng không phải vì thế mà cha mẹ hay anh chị khuyến khích con em của mình sử dụng những sản phẩm đất tiền hoặc chu cấp số tiền lớn cho con em hàng tháng, để rồi mỗi tu sĩ dễ bị lỗi đức khó nghèo. Và thực tế trong đời tu cho thấy, ngày các tu sĩ khẩn dòng thì họ hoàn toàn được nhà dòng chu cấp đầy đủ một cách nào đó tốt nhất về mọi thứ vật chất, và có cần thì mỗi tu sĩ chỉ mua những đồ cá nhân của riêng mình.

Tiếp theo, nhóm đưa ra 2 câu hỏi liên quan đến sự liên đới với người nghèo, ở câu số 14 và 17; thì phần lớn các tu sĩ đều sống tinh thần liên đới với người nghèo (chiếm khoảng 78%). Mỗi tu sĩ sống đời khó nghèo không phải chỉ sống cho riêng mình, nhưng họ còn nghĩ đến việc làm việc bác ái, sống tiết kiệm để giúp đỡ những ai gặp khó khăn và nhất là họ sống theo lời khuyên của Tin Mừng. Và khi sống cho đi là lúc các tu sĩ được thông phần vào sự chia sẻ của Đức Kitô, nói như Thánh Phaolô, “bằng cách tự nguyện sống khó nghèo, chúng ta san sẻ sự khó nghèo của Đức Kitô, Đáng tụy giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta” (x. 2 Cr 8,9).

Một câu hỏi nữa mà chúng ta cũng nên lưu ý đó là: “Khi sống khó nghèo bạn có cảm thấy thoải mái không?” Mặc dù phần lớn cho rằng là dễ dàng -chiếm khoảng 71%-, nhưng chúng ta cũng thấy đây là điều khó khăn cho những tu sĩ còn lại khi họ phải sống khó nghèo. Đây là thách đố cho họ. Dù con số này chiếm tỉ lệ nhỏ -khoảng 29%-, nhưng nếu mỗi tu sĩ không biết hãm mình thì nó ảnh hưởng đến đời tu, khiến đời tu của họ trở nên nặng nề, và trong trường hợp xấu nhất có thể họ sẽ phải xuất tu. Đây là một lưu ý khá quan trọng cho những tu sĩ đang gặp phải khó khăn này.

Một quan tâm nữa là, “Sống đức khó nghèo cho làm cho bạn bị giới hạn trong công việc mục vụ không?” Nhiều người cho rằng là “không” (khoảng 72%), đây là tín hiệu tốt. Sống khó nghèo không làm cản trở người tu sĩ miệt mài làm việc trong “vườn nho của Chúa”. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số người cảm thấy khó nhọc, và thậm chí có những tu sĩ đòi hỏi nhà dòng phải cung cấp đầy đủ mọi thứ thì mới thực hiện công việc mục vụ được. Mặc dù nhóm người chiếm tỉ lệ thấp (khoảng 72%) nhưng người ta vẫn thường nói: “Con sâu làm rầu nồi canh”, một người đòi hỏi, nhiều khi làm cho bầu khí cộng đoàn hay bầu khí huynh đệ trở nên nặng nề

âm đạm. Thay vì đòi hỏi thì mỗi tu sĩ khi đã khăn khó nghèo thì nên sống như Chúa Giêsu, Người đã từ bỏ mọi sự để ta được nên giàu có (x. 2Cr 8,9).

Một vấn đề cuối cùng đó là việc làm gương. Đời sống khó nghèo cần phải được làm gương cho người khác, và nhiều tu sĩ sinh viên đồng ý với quan điểm này. Số người chọn việc làm gương là quan trọng chiếm 81%, và ý kiến khác là 19%. Mặc dù, khi tuyên khấn sống đời khó nghèo thì mỗi tu sĩ phải ý thức mình để sống, và dường như đó là đời sống cá nhân của người đó đối với Thiên Chúa và với anh em. Thế nhưng, nếu một người trong cộng đoàn suốt ngày thích ăn ngon mặc đẹp, mua toàn những đồ hiệu đắt tiền... điều này ảnh hưởng không ít đến những anh em xung quanh. Bởi thế, noi gương để người khác cùng bắt chước theo là điều kiện để mỗi tu sĩ cùng gìn giữ đời sống khó nghèo cho nhau.

Tóm lại, sống đời khó nghèo giúp các tu sĩ trở nên giống với Đấng mà họ đang theo. Đấng đã tự nguyện trở nên nghèo khó, và nghèo khó đến tận cùng để con người được giàu sang phú quý. Và để cho người nghèo trở nên giàu có, người tu sĩ luôn luôn được mời gọi sống theo lời mời gọi của Đấng kêu mời, là sống sẻ chia và trao ban chính mình để người nghèo được giàu có. Qua cuộc khảo sát này, chúng ta có thể nhận thấy rằng: các tu sĩ vẫn đang sống tốt đời tu của mình; đặc biệt là trong việc sống lời khấn Khó nghèo. Bằng chứng là tỉ lệ phần trăm các phương diện để sống tốt lời khấn này vẫn khá là cao như: ý thức về bản chất của việc sống lời khấn khó nghèo (95%), hài lòng với bữa cơm của cộng đoàn (98%), sử dụng của cải trong tình liên đới với người khác (78%), thoải mái với đời sống khó nghèo (71%), không có nhu cầu tìm kiếm thêm ân nhân (86%), tự do trong mối quan hệ với người khác (86%), Nhà Dòng có khả năng tạo môi trường thuận lợi để các tu sĩ của mình sống lời khấn một cách tốt nhất (86%), các tu sĩ luôn ý thức về việc sống lời khấn mình (81%),... Thế nhưng để sống triệt để lời mời gọi của Chúa Giêsu, các tu sĩ gặp không ít những thách đố. Qua kết quả nghiên cứu này, nhóm cũng đã tìm ra được ba nguyên nhân lớn nhất gây khó khăn cho các tu sĩ; đó là: khó khăn trong việc từ bỏ ý riêng (78%), điều kiện sống của gia đình (67%) và các yếu tố đến từ các trào lưu tục hóa trong xã hội hiện nay (55%). Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn, chúng ta cũng tìm thấy những nguy cơ được xem là tìm ẩn có thể gây khó khăn cho các tu sĩ như: việc bị thu hút bởi những sản phẩm công nghệ đắt tiền (55%), khó chịu khi bị cấm sử dụng smartphone (36%) hay việc bị ảnh hưởng bởi những gương mù, gương xấu trong cộng đoàn (52%).

Kết Luận

Nét đẹp của mỗi một tu sĩ trong đời sống thánh hiến là việc sống triệt để các lời khuyên Tin Mừng. Ngang qua kết quả của việc khảo sát, chúng ta vẫn phấn khởi và tin tưởng vào tình việc sống đời thánh hiến của các sinh viên Tu sĩ đang theo học tại Học viện; đặc biệt là trong việc sống lời khấn Khó nghèo. Nhưng, cách riêng đối với các sinh viên tu sĩ cũng cần phải có sự thay đổi để sống sự khó nghèo thực sự qua việc từ bỏ chính mình mà vâng phục ý Chúa ngang qua vị Bề trên của mình. Đây cũng là một trong những vấn đề nổi cộm, đáng lưu tâm đối với đời thánh hiến trong thế giới hôm nay. Bên cạnh đó, ảnh hưởng có nguồn gốc từ gia đình cũng cần phải được giảm trừ, khi tác động của nó vào đời tu không nhỏ. Chắc chắn, nó sẽ ảnh hưởng tới lời khấn khó nghèo theo tinh thần của Đức Giêsu, khi mình có những xu hướng chống lại những cách thế để trở nên giống Vị Thầy của mình hơn. Thêm vào đó, các tu sĩ cũng cần lưu ý đến những tác động của xã hội hiện nay lên đời sống của mình. Xã hội phát triển là một điều tất yếu; nhưng, để mình không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực của nó là trách nhiệm

của mỗi tu sĩ. Tuy nó âm thầm nhưng cũng có thể phá đổ đời tận hiến của mình. Ngoài ra, các sinh viên tu sĩ cũng cần lưu ý đến những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây khó khăn lên việc sống khó nghèo của mình, để mình trở nên giống Chúa và là những chứng nhân của Ngài trong thế giới hôm nay.

Bài nghiên cứu theo phương pháp khảo sát theo một tiến trình nhất định từ chọn lựa đề tài, soạn câu hỏi, phát phiếu khảo sát, rồi đến phần kiểm tra và cho ra kết quả như trên. Như vậy, là người tu sĩ cần có thái độ từ bỏ ý riêng mình, tránh ảnh hưởng từ gia đình và “hãy sống lại tinh thần đức khó nghèo, phải tránh mọi cái bên ngoài biểu lộ xa hoa cầu kỳ, nếp sống phải sao cho thanh đạm bình thường.”¹¹ Hãy quay lại với Thầy Giêsu và bước theo Người, từ bỏ ý riêng như chính Đức Giêsu đã tự do chọn sống khó nghèo để làm theo ý của Chúa Cha. Người trở nên nghèo khó để sống cho Nước Trời. Vì thế, việc từ bỏ các an toàn vật chất, từ bỏ ý riêng chỉ có ý nghĩa nếu nó đến từ việc khám phá nước trời trong tương quan với Thiên Chúa. Việc liên đới với người nghèo có thể sẽ trở thành một con đường hữu hiệu nhất để phục hồi đức khó nghèo.

Tài Liệu Tham Khảo

Đức Giáo Hoàng Jonh Paul II. (1965). *Sắc lệnh về canh tân thích nghi dòng tu*.

Felix Podimattam, OFM. (2014). *Canh tân đời sống Thánh hiến*. Nguyễn Ngọc Kính, OFM chuyển ngữ. Tp.HCM: NXB. Phương Đông.

Hiến Chế Gaudium et Spes. (1972). Phân khoa Thần học Học viện Giáo Hoàng Thánh Piô X chuyển ngữ. Đà Lạt.

Hiến chế Lumen Gentium. (1972). Phân khoa Thần học Học viện Giáo Hoàng Thánh Piô X chuyển ngữ. Đà Lạt.

Nguyễn Hưng. “Ba lời khấn dòng.” Lưu hành nội bộ.

Pham Vu Phi Ho. (2013). “Các hoạt động dạy và học môn viết tại KNN ĐHM Tp.HCM.” *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM* 3(31) (2013): 100.

Samuel H.Canilang, CMF. *Thần học về lời khấn tu trì*. Lm. Giuse Nguyễn Văn Chử, O.P chuyển ngữ. Lưu hành nội bộ.

Thông tin về tác giả

1. Gioan Maria Bùi Kim Cường đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế
2. Micae Nguyễn Du Đông đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.
3. Giuse Nguyễn Văn Ngọc đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.
4. Antôn Nguyễn Văn Hải đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.
5. Giuse Nguyễn Hùng Vĩ đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

¹¹ x. Nguyễn Hưng, “Ba lời khấn dòng,” (Lưu hành nội bộ), 143.